

Số: /CV-VHTT
V/v thông tin, tuyên truyền một số nội dung
trên hệ thống thông tin cơ sở

Tân Uyên, ngày tháng 02 năm 2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện các Công văn của Sở Thông tin và Truyền thông: Số 311/STTTT-TTBCXB ngày 18/02/2025 về thông tin, tuyên truyền một số nội dung; số 323/SVHTTDL-QLVH&GD ngày 18/02/2025 về tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2025.

Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở thực hiện tuyên truyền một số nội dung cụ thể như sau:

I. Nội dung thông tin, tuyên truyền

1. Tăng cường công tác quản lý cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; chú trọng việc tuyên truyền, cảnh báo về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp biến tướng và kinh doanh đa cấp bất chính để người dân biết, nâng cao cảnh giác và không tham gia. Tiếp tục thông tin Tổng đài tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lai Châu: 18006838-0213 (tiếp nhận vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần) đến các tổ chức, doanh nghiệp, người tiêu dùng nắm được để phản ánh, yêu cầu, kiến nghị khiếu nại.

2. Tăng cường phòng, chống bệnh cúm, sởi và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp

- Hệ thống truyền thanh cơ sở phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các cơ quan liên quan tăng cường truyền thông phòng, chống bệnh cúm, sởi và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp; tập trung truyền thông phòng, chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, các địa điểm du lịch, trung tâm thương mại, các khu vực công cộng tập trung đông người..., cung cấp các khuyến cáo người dân đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Khuyến khích người dân chủ động tiêm vắc xin phòng cúm; tiêm vắc xin có thành phần sởi, rubella đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ theo khuyến cáo của ngành Y tế.

- Các cơ quan thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở:

+ Thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, không để người dân hoang mang lo lắng; phổ biến cách làm hay, gương điển hình trong công tác phòng, chống dịch.

+ Tuyên truyền cho người dân biết được các hành vi vi phạm phải xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó có các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/09/2020 của Chính phủ, các quy định hiện hành khác.

+ Tuyên truyền cho người dân tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên gia súc, gia cầm nhất là các dịch bệnh có khả năng lây sang người như: Bệnh Đại, Nhiệt thán, Liên cầu lợn, Cúm A(H7N9, H5N1, H1N1)...

+ Truyền thông về lợi ích của tiêm chủng phòng bệnh để người dân chủ động thực hiện tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch và tích cực vận động người dân tiêm chủng các loại vắc xin phòng bệnh không nằm trong Chương trình tiêm chủng mở rộng.

+ Tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nâng cao kiến thức người dân hướng đến thay đổi hành vi cá nhân có lợi cho sức khỏe; Truyền thông, giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức về tiêm chủng mở rộng và lợi ích của tiêm chủng phòng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; khuyến khích, vận động người dân chủ động tham gia tiêm chủng và đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

3. Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2025

Thực hiện truyền thông về giá trị và tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với sự sống của con người và thiên nhiên, các mối đe dọa tác động ảnh hưởng đến hệ sinh thái đất ngập nước; lồng ghép nội dung bảo vệ, sử dụng bền vững đất ngập nước vào các chương trình giáo dục, đồng thời kêu gọi người dân cùng cam kết bảo vệ, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, tăng cường quản lý, phục hồi các hệ sinh thái đất ngập nước bị suy thoái.

4. Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Tăng cường công tác tuyên truyền về tín dụng chính sách xã hội, phổ biến nội dung Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg đến cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các tầng lớp Nhân dân được biết. Quan tâm tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh giỏi, có mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện chương trình. Thực hiện các tin bài, phóng sự chuyên đề, khuyến khích người CHXAPT bỏ qua mặc cảm, tự ti, làm lại cuộc đời, khuyến khích các đối tượng tham gia sâu vào các mô hình liên kết, mô hình sản xuất nhằm phát triển kinh tế cho gia đình, sống có ích cho xã hội.

5. Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” tỉnh Lai Châu năm 2025

Đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, lợi ích, tác dụng của tập luyện thể dục thể

thao đối với sức khỏe. Tuyên truyền bài viết “Thể dục và sức khỏe” của Bác Hồ và sự hình thành, phát triển của ngành Thể dục thể thao. Tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng tham gia Lễ phát động Cuộc vận động và Ngày chạy Olympic tỉnh Lai Châu năm 2025 và các hoạt động thể dục thể thao.

6. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại tỉnh Lai Châu

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và kết quả của Đề án 06, ứng dụng VNeID; đặc biệt là nội dung tuyên truyền về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến. Vai trò, ý nghĩa của thẻ Căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh điện tử sau ngày 31/12/2022 khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú không còn giá trị sử dụng bằng nhiều hình thức như: Xây dựng, đăng tải các tin, bài, phóng sự tuyên truyền; sử dụng pano, áp phích, video hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công tại bộ phận một cửa.

(Có các Văn bản hướng dẫn triển khai, tuyên truyền kèm theo)

II. Hình thức thông tin, tuyên truyền

- Tuyên truyền, phổ biến trên đài Truyền thanh, Truyền hình huyện và đài Truyền thanh các xã, thị trấn.

- Thông tin, phổ biến trên các bảng tin, bản tin, trang thông tin điện tử, các nền tảng mạng xã hội của huyện, của xã, thị trấn và các bản, tổ dân phố. Kiến nghị các đơn vị bổ sung hình thức lồng ghép tuyên truyền (*lựa chọn nội dung*) trong các cuộc họp, tiếp xúc cử tri tại các bản, tổ dân phố góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

Căn cứ nội dung Công văn, phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tải);
- Lưu: VH&TT.

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Khúc Dương